

## "ตรีนุช" สั่งเปิดเทอมช่วงแรก "อย่าเห็นวิชาการ"

นำเสนอเมื่อ : 27 ต.ค. 2564

รมว.ศธ.มอบนโยบายเปิดเรียน 1 พ.ย. เด็กเล็กต่ำกว่าป. 4 ถ้ามาเรียน on site ไม่ได้ ควรหาจุดสมดุล ไม่ควรเฟ้อหนาจนเกินไป

25 ต.ค. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้เดินทางไปดูงานการศึกษาจังหวัดตรัง โดยกล่าวถึงการเตรียมตัวเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ก็จะเปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน ตามกำหนด แต่การเปิดแบบ Onsite 2 ในกรณีของเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า ป.4 หากยังไม่สามารถให้มาเรียน Onsite ได้ก็อยากให้ดูแลการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น ไม่อยากให้เด็กอยู่หน้าจอมากเกินไป ถ้าเป็นไปได้อยากให้หาจุดสมดุลที่ไม่ต้องนั่งจ้องแต่หน้าจอ อยากให้เน้นการสอนทักษะชีวิตหรือให้เด็กทำเป็นโปรเจกต์มากกว่า หรือหากจำเป็นต้องให้เรียนออนไลน์จริงๆ ก็อย่าจ้องหน้าจอมากเกินไป แม่แต่เด็กโตในช่วงเปิดภาคเรียน Onsite 1-2 สัปดาห์แรกก็อยากให้เน้นวิชาการมากเกินไป เพราะเด็กห่างจากการเรียน Onsite มานาน อยากให้มีเรื่องของ การปรับตัวก่อน เพื่อให้เด็กเรียนอย่างมีความสุข ส่วนภาพรวมจังหวัดตรัง น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ได้รับรายงาน ว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนเกือบครบ 100% แล้ว ส่วนนักเรียนอายุ 12-18 ปีที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนก็จะได้รับเข็มแรกครบทุกคนภายในเดือนนี้ซึ่งจะไปตามแผนที่กำหนด จากนั้นก็จะเริ่มฉีดเข็มสองประมาณปลายเดือนและจะครบภายในเดือนพฤศจิกายน ส่วนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของจังหวัดตรังตามแผนจะเปิดวันที่ 15 พฤศจิกายน นั้นตนได้กำชับให้ไปทำตามแผนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่มี **เงื่อนไข 5 ข้อ สำหรับระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา** คือ

1. การปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 32 มาตรการหลัก + มาตรการเสริม + มาตรการเข้ม

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขมาตรการ DMHT-RT

3. ครูและบุคลากรต้องได้รับวัคซีน 100%

4. นักเรียนต้องได้รับวัคซีนครบสองเข็ม 85% และ

5. ผู้อาศัยในครอบครัว (กลุ่ม 608) ต้องได้รับวัคซีนครบทุกคน

ส่วนระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี การเปิด Onsite จะรอการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดก่อน โดยในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิด Onsite ก็ให้ใช้รูปแบบการเรียนสอนอีก 4 ออนไลน์ล่วงหน้าก่อนโดยเลือกใช้ตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละโรงเรียน

ด้านนายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง และประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง กล่าวว่า สำหรับการเรียนอาชีวศึกษาซึ่งเน้นในด้านปฏิบัติ ที่เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ได้จัดวางรูปแบบแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมของการเปิดเรียน ในรูปแบบ on site ในสถานศึกษา โดยจะจัดผู้เรียน สลับสับเปลี่ยนการเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 20 คน ส่วนในการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการซึ่งเป็นการเรียนตามหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิภาคี จะต้องได้รับความยินยอมจาก 3 ฝ่ายสถานประกอบการ ผู้ปกครอง และนักเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาได้เตรียมแผนเผชิญเหตุ หากเกิดเหตุการณ์ในสถานประกอบการแพร่ระบาดโควิด-19 สถานศึกษาจะมอบหมายงานให้ดำเนินการจัดการเรียนเป็นโครงการ เพื่อให้การเรียนเป็นไปตามหลักสูตร และการประเมินผลการเรียนเมื่อครบ 2 ภาคเรียน รวมถึงให้มีการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [ไทยโพสต์ วันที่ 25 ตุลาคม 2564](#)